



ที่ ศธ ๐๔๑๔๒/๗๒๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
สกลนคร เขต ๑ ถนนนิตโย อำเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด และ สพป. / สพม. ทั่วประเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เรื่อง ประกาศตำแหน่ง  
ผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เรื่อง รายละเอียด  
องค์ประกอบในการประเมินศักยภาพหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
สกลนคร เขต ๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ซึ่งเป็นตำแหน่ง  
ที่ว่างลงจากการเปลี่ยนตำแหน่ง ดังนั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอย้ายดำเนินการ ดังนี้

๑. ผู้ที่มีความประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาย้ายทั้งหมด  
ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ชุด  
หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องขอย้าย (โดยจะพิจารณาจากทะเบียน  
รับหนังสือราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑)

๒. ยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบคำร้องขอย้ายพร้อมแบบสำเนา ก.พ.๗ ที่เป็นปัจจุบันโดยมีเจ้าหน้าที่  
ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง และแนบความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น  
พื้นฐานของผู้ประสงค์ขอย้าย และเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ส่งสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จำนวน ๒ ชุด (กรณีที่ขอย้ายจากต่างจังหวัด ขอให้แนบสำเนา  
รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้วย)

๓. เอกสารประกอบในการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จำนวน ๒ ชุด

๔. หากคำร้องขอย้ายไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล (นายไพโรจน์ จันทร์ชนะ)

โทร. ๐๔๒-๕๗๐-๑๓๑ โทรสาร. ๐๔๒-๕๗๐-๑๓๕

[www.sakonarea1.go.th](http://www.sakonarea1.go.th)

(ผู้ปฏิบัติ/นางอโนมา พัฒนาราช มือถือ ๐๙๒-๖๒๕๑๕๗๔)